

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ
về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều chương trình, dự án lớn về văn học, nghệ thuật được các hội văn học, nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề xuất triển khai với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo; một số đề án theo phê duyệt của Chính phủ được thực hiện; nhiều chính sách mới cho văn hoá, văn học nghệ thuật, chăm lo đời sống cho văn nghệ sĩ được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo xây dựng, triển khai.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội thành viên chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức. Đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, kiên trì, tâm huyết lao động sáng tạo, gắn bó và tiếp nối các giá trị truyền thống yêu nước, cách mạng, giá trị đạo đức, nhân văn của dân tộc. Tinh thần chủ động, đồng hành, nhập cuộc của giới văn nghệ sĩ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng được đề cao. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội thành viên tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt sáng tạo các giá trị văn hoá, đoàn kết tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ - chiến sĩ tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, bên cạnh thời cơ, thuận lợi; hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường; những đòi hỏi, áp lực của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; những biến động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sự chống phá của các thế lực thù địch, tình trạng xâm lấn, đan xen của các luồng tư tưởng, hệ giá trị khác nhau trên các phương tiện truyền thông xã hội toàn cầu; yêu cầu ngày càng cao và chặt chẽ của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; môi trường chính sách đang hoàn thiện còn nhiều hạn chế, chưa thực sự thuận lợi, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động sáng tạo và phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ...; Đại hội nhiệm kỳ các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là các hội, liên hiệp hội) lần này là sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng, có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà và hoạt động của các hội, liên hiệp hội trong thời gian tới. Để chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội, Ban Bí thư yêu cầu các hội, liên hiệp hội và các cơ quan liên quan cần chú trọng làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đại hội các hội, liên hiệp hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên và đông đảo văn nghệ sĩ cả nước; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hoá, tinh thần của xã hội, tạo động lực để đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà thể hiện tài năng, trí tuệ, trách nhiệm công dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội kiểm điểm, đánh giá sâu sắc việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác văn hoá, văn nghệ; tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội, kết quả hoạt động chuyên môn, công tác tổ chức, nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động hội; đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất,

trinh thần cho văn nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao cả về nghệ thuật và tư tưởng; khắc phục hạn chế yếu kém trong hoạt động nghề nghiệp, công tác tổ chức hội, chất lượng hội viên; nêu cao trách nhiệm công dân, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của hội viên; ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, sai trái trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ văn nghệ sĩ sáng tác về đất nước, con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

2. Việc tổ chức đại hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo ban chấp hành các hội, liên hiệp hội chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội theo đúng quy định, gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành; Báo cáo của ban kiểm tra; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ vừa qua và các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ. Các báo cáo cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, được thảo luận dân chủ, lấy ý kiến các hội và chi hội cơ sở.

3. Đại hội các hội, liên hiệp hội cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới phải trên cơ sở kế thừa và phát triển, theo hướng trẻ hoá cán bộ; bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, có đủ phẩm chất, năng lực, sức khoẻ, uy tín, kinh nghiệm, có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ. Ban chấp hành có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, đại diện vùng, miền, giới tính, dân tộc, các ngành chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các hội, liên hiệp hội trong những năm tới.

4. Đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ này được tiến hành theo phương thức: Đại hội cơ sở và đại hội toàn quốc. Đại hội cơ sở là đại hội toàn thể, đại hội toàn quốc là đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể (do cấp có thẩm quyền phê duyệt). Các đại biểu được bầu dự đại hội toàn quốc phải là những văn nghệ sĩ tiêu biểu trên các lĩnh vực, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng nói chung, quan điểm văn hoá, văn nghệ nói riêng, gương mẫu trong hoạt động và chấp hành Điều lệ Hội.

5. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và ban chấp hành các hội cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội và công tác nhân sự của các hội. Tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ.

6. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo trực tiếp đại hội các hội văn học, nghệ thuật địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đại biểu địa phương được bầu tham dự đại hội toàn quốc các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

7. Về kinh phí tổ chức đại hội: Đại hội toàn quốc các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do ngân sách trung ương hỗ trợ; đại hội các hội văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố do ngân sách địa phương hỗ trợ. Các hội, liên hiệp hội lập dự toán kinh phí tổ chức đại hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

8. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt Chỉ thị.

T/M BAN BÍ THƯ
Đã ký: Lương Cường

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

SAO LỤC

*

Số 784-BS/TU

Bình Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện, trong đó có bố trí kinh phí để các đại biểu của tỉnh dự Đại hội toàn quốc theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Tới